

รูปที่ 18 แสดงกราฟของการไหลเข้าของเงินทุนสะสมกับการใช้จ่ายของภาครัฐบาลส่วนที่คาดคะเนไม่ได้หรือเปียง เบนออกแนวโน้มปกติที่ประมาณการได้ด้วยสมการ ARIMA จะเห็นได้ว่า ก่อนหน้าทศวรรษ 1970 นั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนที่คาดคะเนไม่ได้มีน้อยมาก แต่มีมากตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองในส่วนที่คาดคะเนไม่ได้ตามที่แสดงในกราฟนั้น ปรากฏว่า การใช้จ่ายของรัฐบาลที่ผิดออกไปจากแนวโน้มปกติมีลักษณะหน้าการไหลเข้าของเงินทุนส่วนที่ผิดจากแนวโน้มปกติ เช่นเดียวกันลักษณะดังกล่าวแสดงว่า การใช้จ่ายของภาครัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปอาจทำให้มีความจำเป็นต้องนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามา ทั้งโดยตรงผ่านภาครัฐบาล และโดยทางอ้อมผ่านภาคเอกชน เนื่องจากเงินทุนภายในประเทศไหลเข้าสู่ภาครัฐบาลมากขึ้นหรือจากความต้องการเงินทุนมากขึ้น เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการกระตุ้นของการใช้จ่ายภาครัฐบาล

### 5.5 สรุป

การไหลเข้าของเงินทุนเท่าที่ผ่านมามีเงินทุนระยะยาวภาคเอกชนเป็นองค์ประกอบสำคัญ และเป็นองค์ประกอบที่สร้างความผันผวนแก่การไหลเข้าของเงินทุนรวมมากที่สุด การไหลเข้าของเงินทุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ประชาชาติและการใช้จ่ายของภาครัฐบาล และมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับราคาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ และดุลการค้า สำหรับปัจจัยที่เป็นตุลการค้ำนั้นถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กับการไหลเข้าของเงินทุน แต่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากกว่า เป็นมูลค่าสินค้านำเข้า

### 6. สรุปลักษณะการค้าและการชำระเงิน

พฤติกรรมการค้าส่งออก การนำเข้าและการไหลเข้าของเงินทุนเท่าที่ได้อธิบายมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า อัตราการเพิ่มของรายได้ประชาชาติมีส่วนสัมพันธ์กับภาวะการค้าส่งออก ดังนั้นหน่วยเศรษฐกิจจึงมีแรงจูงใจที่จะพยายามปรับตัวโดยการพัฒนาสินค้าออกประเภทใหม่ ๆ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การขยายมูลค่าส่งออก และการขยายตัวของรายได้ในที่สุด

สินค้าออกของไทยประกอบด้วยสินค้าอยู่สามพวกหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตร สินค้าใดที่มีราคาในตลาดโลกดี จะมีการผลิตและการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เมื่อใดที่ภาวะตลาดโลกไม่เอื้ออำนวย สินค้านั้นก็พลความสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศไป ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างความผันผวนให้กับมูลค่าส่งออกรวมมากที่สุด และสินค้าส่งออกประเภท "อื่น ๆ" เป็นตัวรองลงไป แต่ว่าจำนวนของชนิดสินค้าที่ส่งออกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เลิกการผลิต หรือเป็นสินค้าชนิดใหม่โดยสิ้นเชิง การเคลื่อนย้ายการผลิตภายในภาคเกษตรอาจจะมีเกิดขึ้นบ้าง แต่นับได้ว่ายังคงค่อนข้างน้อย ในทำนองเดียวกัน ถ้าหากพื้นที่การเกษตรไม่ได้ลดลงตามภาวะตลาดที่ไม่อำนวยแล้ว ก็นับได้ว่า การเคลื่อนย้ายระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้น้อยเช่นเดียวกัน

สินค้าเข้าของไทยนั้น สามารถแยกออกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ประชาชาติ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นสินค้าบริโภคสิ้นเปลือง สินค้าบริโภคถาวร และวัตถุดิบกิ่งสำเร็จ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้นเป็นสินค้าทุนเพื่อใช้ในการให้ผลผลิตอีกทอดหนึ่ง สัดส่วนของสินค้าเข้าประเภทวัตถุดิบกิ่งสำเร็จและประเภททุนนั้นพบว่ามีส่วนจากสินค้าเข้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งแสดงว่า สินค้าเข้าทั้งสองประเภทนี้มีส่วนที่ทำให้สินค้าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่สินค้านำเข้าประเภทที่สร้างความผันผวนให้แก่มูลค่านำเข้ารวมมากที่สุดได้แก่ เชื้อเพลิง และวัตถุดิบกิ่งสำเร็จ แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ส่วนสินค้านำเข้าประเภทที่สร้างความผันผวนโดยลุ่มล่าช้าได้แก่ สินค้าทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบรรยากาศการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สินค้าเข้ายังมีส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการไหลเข้าของเงินทุน แต่ไม่พบว่า การนำเข้ามีส่วนทำให้ขาดดุลการค้าอย่างมีนัยสำคัญ การไหลเข้าของเงินทุนที่สร้างความผันผวนมากที่สุดได้แก่ เงินทุนระยะยาวภาคเอกชน แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ส่วนประเภทที่สร้างความผันผวนไม่มากนักแต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้แก่ เงินลงทุนโดยตรง